

Kinh tế Hải Phòng quý 1 - 2024: Tăng tốc nhưng chưa đều nhịp

23:42 10/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tăng trưởng GRDP nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nội địa tăng cao; nhiều chỉ tiêu kinh tế trên đà bứt phá... là những kết quả nổi bật, rất đáng phấn khởi của Hải Phòng trong quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng nhấn mạnh, nhiều địa phương khác cũng đang có đà chạy rất nhanh và nếu Hải Phòng không quyết liệt, quyết tâm có thể bị vượt qua.

Giữ vững đà tăng trưởng nhóm đầu

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú cho biết, quý 1, GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 9,32%, gấp 1,65 lần bình quân chung cả nước là rất đáng ghi nhận. Với kết quả này, Hải Phòng nằm trong nhóm dẫn đầu, xếp thứ 7, sau Bắc Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà Nam, Hải Dương; dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội tăng 5,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,54%; Đà Nẵng âm 0,83%; Cần Thơ tăng 3,13%) và cao hơn so với Quảng Ninh (8,79%). Đây là bước khởi đầu, là nền tảng rất quan trọng để Hải Phòng phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11,5-12% trong năm 2024, kéo dài thành tích hàng chục năm liền đạt tăng trưởng ở mức 2 con số.



Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện An Dương

Một chỉ tiêu khá quan trọng là sản xuất công nghiệp của Hải Phòng cũng có sự bứt phá ngoạn mục. Theo đó, IIP quý 1 tăng 12,59%, gấp 2,22 lần trung bình cả nước (5,67%), đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Cũng như vậy, tổng thu ngân sách quý 1 đạt 32.864,13 tỷ đồng, tăng 36,69% so với cùng kỳ (bằng 30,78% dự toán HĐND thành phố giao). Trong đó, thu nội địa 18.943,1 tỷ đồng, tăng 32,94% so với cùng kỳ (bằng 42,10% dự toán HĐND thành phố giao). Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường nhấn mạnh, đây là mức tăng trưởng đáng khích lệ vì thông thường hàng năm, số thu quý 1 thường đạt thấp. Càng vui mừng hơn nữa khi số thu ngân sách nội địa khá cân bằng ở cả khoản thu tiền đất và thu từ các sắc thuế. Điều đó cho thấy thành phố không những đã thực sự xóa bỏ tình trạng đầu năm đứng đỉnh mà còn tranh thủ từng ngày, từng tháng, bứt phá quyết liệt, chạy đua với thời gian để giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Phấn khởi hơn nữa là kinh tế trên đà đi lên, thành phố có thêm nguồn lực đáng kể đầu tư cho phát triển. Ngay từ đầu năm, các công trường thuộc các dự án trọng điểm đều hết sức sôi động, tấp nập, khẩn trương. Tiêu biểu như các dự án Trung tâm Chính trị- Hành chính; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn bắc sông Cấm; cầu Rừng, cầu Lại Xuân; cầu vượt nút giao khác mức tại ngã tư đường

Tôn Đức Thắng- Máng Nước - Quốc lộ 5... Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng có tiến độ khá nhanh như các bến cảng số 3,4,5,6 Lạc Huyện; các dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, Tràng Duệ, Tràng Cát... Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) được thúc đẩy khẩn trương. Cũng rất đáng ghi nhận khi thành phố triển khai nhanh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ đó, có cơ sở triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật, quy hoạch quận, huyện, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến nâng cấp đô thị Thủy Nguyên lên thành phố, An Dương lên quận. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc các dự án công nghiệp, đô thị lớn đã có nhà đầu tư; thu hút đầu tư các dự án mới, tạo động lực phát triển cho thành phố. Với đà này, ngay trong năm 2024, Hải Phòng sẽ có thêm nhiều công trình, dự án mới hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần đắc lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển Hải Phòng.

Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 15, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy khẳng định, kết quả quý 1 cho thấy những định hướng phát triển mà Đảng bộ thành phố thảo luận, đề ra đã và đang được hiện thực hóa. Quan trọng hơn cả là tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị tiếp tục củng cố và vun đắp, chuyển biến cả về chiều rộng và chiều sâu. Kết quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua đã chứng minh rằng “đoàn kết là sức mạnh”, là mấu chốt của mọi thành công.



Nút giao khác mức ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 sẽ thông xe trong quý 2/2024

Đồng thời và đi trước một bước với phát triển kinh tế, Hải Phòng dành sự đầu tư thích đáng cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội. HĐND thành phố thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục và y tế, tiêu biểu như Nghị quyết về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030; mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023 - 2024; ưu đãi xã hội hóa và quy định chế độ mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế được coi trọng hàng đầu. Gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được quan tâm chu đáo, vẹn toàn. Bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng khởi sắc, đổi mới. Lòng dân vui mừng, phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu chung.

Nỗ lực, quyết liệt thực hiện 30 công việc trọng tâm

Kết quả quý 1 rất đáng phấn khởi nhưng theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thì không thể chủ quan, thỏa mãn vì yêu cầu phát triển của Hải Phòng rất cao. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, một số chỉ tiêu kinh tế chủ chốt của Hải Phòng như GRDP; IIP; thu ngân sách... đều tăng trưởng ở mức cao nhưng nhiều địa phương khác cũng đang có đà chạy

rất nhanh và nếu Hải Phòng không quyết liệt, quyết tâm có thể bị vượt qua. Ngay như chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP), Hải Phòng không thể tự bằng lòng khi một số địa phương có mức tăng trưởng rất cao như Khánh Hòa gần 37%; Phú Thọ 26,6%; Bắc Giang gần 24%; Thanh Hóa 20%... Chỉ tiêu thu hút khách du lịch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; sản lượng hàng qua cảng; thu thuế xuất nhập khẩu; giải ngân vốn đầu tư công... cũng chưa theo kịp kế hoạch... Ngoài ra, Hải Phòng còn đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn về PCCC; an toàn giao thông; trật tự đô thị...

Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 15 và phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND thành phố, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung phân tích, chỉ rõ những điểm nghẽn cần khắc phục, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2024.

Điều khiển cán bộ, nhân dân thành phố tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng là các công việc của thành phố rất rõ ràng, cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn thực hiện. 30 công việc trọng tâm, cấp bách do Ban Thường vụ Thành ủy xác định và giao nhiệm vụ đều được đôn đốc thường xuyên và có nhiều chuyển biến.

Cụ thể, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo tập trung cao sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện nghị quyết 35 của Quốc hội, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam; nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập khu thương mại tự do trong khu kinh tế ven biển phía Nam; chuyển giao cho thành phố quản lý một số cơ sở nhà đất do các bộ, ngành Trung ương quản lý tại Đồ Sơn; nghiên cứu lập hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không tại huyện Tiên Lãng; xây dựng tuyến đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; cải thiện, bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ, sông Giá, hệ thống nước sạch nông thôn đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định.

Bên cạnh đó, dành sự ưu tiên số 1 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như: thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.



Công trình cầu Rừng đang được thi công khẩn trương và hoàn thành vào dịp 13/5/2024

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có khả năng hợp tác với các doanh nghiệp FDI trong các ngành, lĩnh vực chế biến, chế tạo với công nghệ cao, công nghệ xanh như điện - điện tử, chip - chất bán dẫn, logistics... để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa phát triển, nhằm cân bằng cán cân nguồn thu từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo sức phát triển nội tại cho thành phố.

Cùng với đó, nhanh chóng rà soát, nghiên cứu, đề xuất các nguồn thu, sắc thuế mới, nguồn thu còn bị bỏ sót; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn song song với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đồng thời rà soát, tìm ngay ra điểm nghẽn, vướng mắc, có biện pháp mạnh mẽ để giải quyết, có hình thức xử lý mạnh đối với các đối tượng, tập thể gây chậm trễ, giảm hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong giải ngân đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quý 2 là “thời điểm vàng” thu hút du lịch. Do đó, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện Đề án Tổng thể phát triển du

lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém về giao thông ra đảo Cát Bà; về cấp nước, thoát nước, lưu trú trên đảo Cát Bà; tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch.

Như vậy, Hải Phòng bước vào quý 2/2024 không chỉ có nền tảng, động lực mạnh mẽ từ nhiều kết quả nổi bật của quý 1 mà còn có khí thế, có sự quyết tâm cao với nhiều động lực, nguồn lực phát triển mới. Tin tưởng rằng, với ý chí, bản lĩnh, biện pháp và cách làm như vậy, Hải Phòng sẽ tiếp tục có sự bứt phá ngoạn mục, giành nhiều thắng lợi mới trong quý 2 và cả năm 2024.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/kinh-te-hai-phong-quy-1-2024-tang-toc-nhung-chua-deu-nhip>